

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước Kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09/6/2015; Kế hoạch số 200/KH-HĐND-UBND TỈNH QUẢNG TRỊ ngày 01/7/2021 của HĐND và UBND TỈNH QUẢNG TRỊ về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo số 01/TB-HĐND-UBND TỈNH QUẢNG TRỊ ngày 05/7/2021 của HĐND và UBND TỈNH QUẢNG TRỊ về Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND thành phố khóa XII trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Từ ngày 08/7 đến ngày 09/7/2021, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VIII và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các phường: 3, Đông Lương, Đông Lễ và Đông Thanh.

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố phối hợp UBND thành phố tổng hợp chuyển đến UBND thành phố và các ngành liên quan xem xét, giải trình các kiến nghị như sau:

A. NHỮNG KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

I. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự đô thị

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

QUÉT ← 1.1. Kiệt 25 đường Lương Khánh Thiện được đưa vào quy hoạch mở đường khá lâu nhưng chưa được triển khai thực hiện; hiện nay có một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn lên khu vực quy hoạch đường. Mặt khác, việc thực hiện xã hội hóa đường bê tông theo quy hoạch với chiều rộng mặt đường quá lớn, trong khi dân cư sống tại khu vực này thưa thớt, mức đóng góp xã hội hóa trung bình trên mỗi hộ dân quá lớn; đề nghị thành phố quan tâm và sớm có biện pháp triển khai để đảm bảo việc giao thông đi lại của người dân.

QUÉT ← 1.2. Đường Nguyễn Trung Trực và đường Lương Ngọc Quyên chưa có hệ thống thoát nước thải, vì vậy nước sinh hoạt của người dân thải ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; đề nghị UBND thành phố quan tâm, sớm đầu tư các hệ thống thoát nước thải sinh hoạt để chấm dứt tình trạng trên.

QLAT 1.3. Đường Trần Đình Ân, đường Yết Kiêu được quy hoạch xây dựng đã lâu nhưng chưa được triển khai, mặc dù cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện; đề nghị thành phố quan tâm, đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân cũng như góp phần chỉnh trang đô thị.

2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị

QLAT 2.1. Đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Thánh Tông và cầu sông Hiếu.

TT TCSO 2.2. Hệ thống thoát nước cho khu vực cánh đồng phía Tây đường tàu (Khu phố 3) đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị đầu tư xây dựng sớm để đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng tại khu vực trên.

Kinh tế 2.3. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè ở khu vực hói Chùa.

3. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị

QLAT 3.1. Đề nghị thành phố quan tâm rà soát, đặt tên đường đôi với Kiệt 39 Huỳnh Thúc Kháng và Kiệt 108 Lý Thường Kiệt; đồng thời đề nghị xem xét nâng cấp, mở rộng Kiệt 174 Lê Duẩn (kéo dài đến đường Đoàn Thị Điểm và đặt tên đường Đoàn Thị Điểm sau khi nâng cấp, mở rộng) và nâng cấp tuyến đường Thạch Hãn; tạo điều kiện đi lại cho Nhân dân.

QLAT 3.2. Do hệ thống thoát nước bằng hình thức cống hộp có đường kính chỉ khoảng hơn 1,5m nên khả năng thoát lũ rất thấp. Đường kính cống hộp quá nhỏ so với lưu lượng nước nên khi mưa to xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên diện rộng như khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng, các tuyến đường Lê Lợi, Trường Chinh và các khu dân cư có đường cống đi qua, có nơi ngập sâu hơn 1,5m, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Đề nghị thành phố có biện pháp giải quyết.

4. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị

QLAT 4.1. Hiện nay, đường Nguyễn Thiện Thuật chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện gây khó khăn cho việc đi lại của bà con, đề nghị sớm quan tâm hoàn thiện tuyến đường trên.

QLAT 4.2. Hệ thống thoát nước trong khu dân cư tại khu phố Trung Chi và khu phố Đại Áng không đảm bảo thoát nước, dẫn đến khu vực thường xuyên bị ngập úng, tràn ra đường làm ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của bà con trong khu phố. Vì vậy, kính đề nghị các cấp xem xét giải quyết có giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hiện tại và khảo sát bổ sung các tuyến ống thoát nước để đảm bảo thoát nước tại các khu vực nói trên.

QLAT 4.3. Đường Lý Thường Kiệt và đường Hùng Vương chưa được đầu tư xây dựng vỉa hè nên rất khó để khu phố xây dựng khu phố văn hóa kiểu mẫu. Kính đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, xem xét đầu tư vỉa hè 02 tuyến đường trên.

QLAT 4.4. Đề nghị xem xét đầu tư hệ thống thoát nước mặt đường Phạm Hồng Thái để các khu vực xung quanh đầu nối với thoát nước mặt đường, tránh tình trạng nước ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường.

II. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

- TT PTQB 1.1. Công trình đường Lê Thánh Tông: Quá trình thi công chậm, việc cấp lại giấy CNQSDĐ cho các hộ dân sau khi GPMB chậm, công tác đền bù, GPMB chưa đồng bộ; đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cũng như tiến độ GPMB xây dựng công trình nói trên để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
- TT PTQB 1.2. Tại Khu tái định cư dãy 2 đường Trần Bình Trọng, việc cấp nước sinh hoạt cho người dân tái định cư còn chậm; đề nghị chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước, phục vụ sinh hoạt cho người dân.
- TT PTQB 1.3. Hộ ông Trần Sỹ Điền (Khu phố 6, Phường 3) có ý kiến: Năm 2016, hộ gia đình ông có mua lô đất số 10 đường Khóa Bảo thông qua đấu giá, năm 2016, UBND thành phố có dự án mở đường đã lấy đất của gia đình nhưng không có thông báo để gia đình được rõ; đơn vị thành phố đã áp giá đền bù theo quy định của UBND tỉnh nhưng gia đình không đồng ý do giá đền bù quá thấp; gia đình ông đề nghị phân diện tích thu hồi nên áp giá theo vị trí 1 chứ không chia theo vị trí 1, vị trí 2.
- TNMT 1.4. Hiện nay, tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố nói chung và Phường 3 nói riêng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực; đề nghị thành phố chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp xử lý.
- TNMT 1.5. Việc Quản lý đất nghĩa trang nghĩa địa hiện nay còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất để chôn cất, xây dựng lăng mộ, đổ rác thải khu vực nghĩa trang nghĩa địa ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường; đề nghị thành phố sớm có kế hoạch kiểm tra, xử lý.
- TT PTQB 1.6. Việc cấp đất tái định cư cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi công trình cầu dây văng tiến độ chậm; đề nghị thành phố sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để Nhân dân ổn định cuộc sống.
- Kinh tế 1.7. Đề nghị thành phố sớm có giải pháp di dời một số hộ dân sinh sống tại khu vực dọc bờ sông Hiếu vì khu vực này đang có nguy cơ sạt lở khi mùa mưa bão đến.

2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị

- TT PTQB 2.1. Đường Hoàng Diệu còn một số hộ gia đình vẫn chưa GPMB; đề nghị các cấp có giải pháp đẩy nhanh công tác GPMB, thi công hoàn thiện tuyến đường trên.
- TT PTQB 2.2. Việc áp giá đền bù GPMB các công trình thực hiện không thống nhất, có trường hợp lúc thì nâng lên, lúc thì hạ xuống làm mất lòng tin của người dân và ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động của địa phương. Đề nghị các cấp làm công tác GPMB cần được thực hiện thống nhất, chính xác, đúng quy định.
- TNMT 2.3. Hiện nay, việc khai thác cát trái phép trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn ra, đề nghị các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý.

3. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị

TNMT 3.1. Đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Diệu và việc sinh sống gây ô nhiễm môi trường tại khu vực của ông.

TTTT 3.2. Cử tri Khu phố Lương An kiến nghị: Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Cơ sở hạ tầng Đông kênh N2 được các hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên, qua nhiều năm việc thường tiến độ giải phóng mặt bằng và đền bù về đất không được cơ quan chức năng giải quyết. Cử tri đề nghị thành phố sớm thực hiện.

4. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị

(R) 4.1. Tại khu dân cư (kiệt 23 đường Điện Biên Phủ) có Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp chế biến gỗ Lâm sản đang hoạt động, sản xuất chế biến gỗ gây ô nhiễm môi trường như: bụi, khói, tiếng ồn, nước thải, mùi hôi... làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân xung quanh. Đề nghị lãnh đạo các cấp kiểm tra và có biện pháp di dời Công ty này ra khỏi địa bàn để đảm bảo môi trường sống cho bà con.

TNMT 4.2. Lò mổ (tại Khu phố 1) nằm trong khu dân cư đã xuống cấp, ô nhiễm môi trường trầm trọng chưa được di dời, gây bức xúc cho người dân ở Khu phố 1 và Khu phố 3. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét di dời lò mổ ra khỏi khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe lâu dài cho người dân sinh sống nơi đây (ý kiến này đã được cử tri phản ánh nhiều lần trong nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm).

TTTT 4.3. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương xử lý vướng mắc trong công tác GPMB, thi công hoàn thành công trình đường Lê Lợi nối dài đảm bảo sinh hoạt, đi lại cho bà con hai bên tuyến.

TNMT 4.4. Đề nghị xử lý triệt để tình trạng rác thải vô chủ trên địa bàn. Liên quan đến nội dung này, cử tri phường Đông Thanh cũng có kiến nghị.

III. Lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân sách

TC-KM 1. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị: Đề nghị xem xét đầu tư xây dựng Chợ tại Khu phố 3 để thuận tiện phục vụ bà con nhân dân. Bên cạnh đó, đề nghị quan tâm xây dựng một khu thiết chế thể thao để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trên địa bàn.

SCOT 2. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị: Hiện nay, một số Nhà Văn hóa khu phố chưa có công trình phụ trợ, đề nghị thành phố sớm thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ Nhà Văn hóa khu phố trên địa bàn phường.

IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chế độ chính sách, an ninh - chính trị

1. Cử tri Phường 3 kiến nghị

TTTT 1.1. Đề nghị thành phố có định hướng, giải pháp giải quyết việc làm cho những lao động nông nghiệp thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi GPMB thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các công trình trên địa bàn phường. Liên quan đến nội dung này, cử tri phường Đông Thanh cũng đề nghị thành phố quan tâm

tạo việc làm cho những hộ bị thu hết đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.

CA 1.2. Hiện nay trên tuyến đường Trần Bình Trọng (khu phố 7, Phường 3) có một số hộ gia đình có hộ khẩu tại Phường 5, tuy nhiên nhà ở trên địa bàn Phường 3 nên rất khó khăn trong công tác quản lý, thu thuế, cũng như trật tự an toàn xã hội. Đề nghị các cấp xem xét, kiểm tra để thống nhất quản lý về mặt hành chính.

2. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị:

VMTT 2.1. Đề nghị xem xét điều chỉnh nội dung ghi tại Bia di tích Đình Làng Lập Thạch, đây là một trong bốn chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

SCOT 2.2. Đề nghị thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng trường THCS tại khu vực phía Đông phường Đông Lễ để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

VMTT 3. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị: Đề nghị các cấp xem xét đầu tư xây dựng lại di tích lịch sử cầu Lai Phước.

B. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA THÀNH PHỐ

I. Cử tri Phường 3 kiến nghị

1. Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg về việc giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ trưởng, của cấp tỉnh hoặc thân nhân của họ. Theo quy định tổng thời gian giải quyết từ cấp xã đến cấp tỉnh là 24 ngày, tuy nhiên cho đến nay sau 5 năm thực hiện, Phường 3 có 16 trường hợp vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương vinh và Xã hội khẩn trương giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thuộc diện nêu trên.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét tạo điều kiện cho người dân được mở đường trong phần diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

3. Công trình đường Lê Thánh Tông có cốt đường quá cao so với nhà dân (khu vực Khu phố 5, Phường 3), quá trình thi công làm rạn nứt nhà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân trên tuyến; đề nghị chỉ đạo điều chỉnh phạm vi thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nói trên để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

II. Cử tri phường Đông Lễ kiến nghị

1. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo hạn mức đất ở như hiện nay chưa được hợp lý (hạn mức thấp hơn nhiều so với nhu cầu và tình hình sử dụng đất thực tế). Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh.

2. Giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng (đất nông nghiệp) theo bảng giá đất định kỳ 5 năm của tỉnh là quá thấp, đề nghị điều chỉnh; đồng thời, sau khi thu hồi đất nông nghiệp để phát triển đô thị thì Nhà nước cần quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

3. Theo quy định hiện hành, những đối tượng được Nhà nước phong tặng Huân chương kháng chiến đã nhận trợ cấp một lần thì không được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét điều chỉnh. Đồng thời quan tâm hơn nữa chính sách đối với Người cao tuổi.

4. Công trình Đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, trong quá trình thi công do cốt đường quá cao làm ảnh hưởng đến ngôi Đền Miếu Bà có lịch sử mấy trăm năm, là nơi tâm linh thờ tự. Đề nghị các cấp xem xét có biện pháp khắc phục.

5. Hiện nay, tiền điện được Điện lực Đông Hà thu ở Bưu điện Đông Hà. Cử tri đề nghị nên bố trí địa điểm thu ở khu phố Lập Thạch (hoặc Khu phố 5) để tạo điều kiện cho Nhân dân thuận tiện đi lại.

6. Đề nghị điều chỉnh vị trí tránh luồng bè qua lại tại Cầu Phao (Lập Thạch), nên đưa ra giữa dòng sông.

III. Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị

1. Quá trình thi công Dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu đã làm nứt nẻ một số nhà dân, các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, tính toán đền bù nhưng đến nay, bà con vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị các cấp quan tâm giải quyết.

2. Đoạn đường hai bên cầu sông Hiếu (nối đường Hoàng Diệu với đường Lê Thánh Tông) thi công dang dở nhiều năm gây khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị các cấp đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.

3. Đề nghị các cấp quan tâm nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở phường và khu phố.

IV. Cử tri phường Đông Lương kiến nghị

1. Trên đường Lê Duẩn đoạn giao nhau với đường Tân Sở và đoạn giao nhau với đường Nguyễn Thiện Thuật bố trí giải phân cách chưa hợp lý, ảnh hưởng đến việc đi lại và có nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

2. Hiện nay, nhiều cử tri phản ánh nguồn nước của sông Vĩnh Phước bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải từ Khu công nghiệp và Bệnh viện đa khoa tỉnh thải đổ ra sông, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của thành phố Đông Hà nói chung và khu vực xung quanh nói riêng; đề nghị các cấp xem xét giải quyết để đảm bảo chất lượng nguồn nước cũng như vệ sinh môi trường.

3. Nghị quyết số 18-NQ/HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị “quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” có nhiều nội dung chưa phù hợp như: chế độ phụ cấp kiêm nhiệm và việc xác định loại hình khu phố, tổ dân phố, thôn, ấp, làng, bản. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

4. Vừa qua Ban quản lý hạ tầng tỉnh thông báo thi công vỉa hè 5 tuyến đường tại khu đô thị Nam Đông Hà (giai đoạn 1) thuộc Khu phố 1, phường Đông Lương. Nhưng thực tế chỉ thi công 2 tuyến (Trần Hữu Dục và Lê Đại Hành) và các đoạn nối giữa 2 tuyến đường trên. Hệ thống cấp nước sạch lâu nay bà con phản ánh vẫn chưa được giải quyết về chất lượng ống lắp (đã rỉ rét xuống cấp) ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt của bà con ở khu vực này. Kính đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

5. Đề nghị di dời bãi xe của Công ty Ô tô số 6 Quảng Trị (tại đường Lê Lợi, cạnh Nhà hàng 212) vì nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông tại ngã 3 đường Lý Thường Kiệt và Lê Lợi.

6. Đề nghị di dời bãi Thạch Cao vì nguy cơ gây tai nạn và cản trở giao thông, đặc biệt là bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống của dân cư xung quanh khu vực.

Trên đây là tổng hợp một số nội dung ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn thành phố, Thường trực HĐND thành phố và Thường trực UBMTQVN thành phố đề nghị UBND thành phố xem xét trả lời cho cử tri và báo cáo HĐND thành phố để báo cáo tại kỳ họp.

Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền của thành phố, kính đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, kiến nghị các ngành liên quan xem xét, giải quyết./.

TM. THƯỜNG TRỰC UBMTQVN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thủy

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- BTV Thành ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTQVN thành phố;
- Các ban, ngành liên quan thành phố;
- Văn phòng HĐND & UBND;
- Lưu: VT, HĐ. *Uet*